

ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับ รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (ประเทศไทย)

● นำเสนอเมื่อ 26 ธ.ค. 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับ “รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
(ประเทศไทย)



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับ “รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี”
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย)

ด้วย มุทนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี เป็นองค์หลักในการวางแผนการดำเนินงาน และพิจารณารางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์ - เลสเต) ประเทศละ ๑ คน รวม ๑๑ รางวัล ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกครูในทุก ๒ ปี โดยผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี จะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรางวัลประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ โดยมุทนิธิสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการสรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัดตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน ๑ คน

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับ “รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย) คือ นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมแพศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

อนึ่ง หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอข้อทักท้วง ให้ทักท้วงได้โดยให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ใส่รายละเอียดตามประเด็นที่ต้องการทักท้วงและลงนามรับรองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ดาวน์โหลดประกาศ](#)

ที่มา สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 ธันวาคม 2561